



ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ได้ออกประกาศโรงเรียน เรื่องปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้สั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค) กำหนดใน ๒๘ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จึงประกาศกำหนดปิดสถานศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนดังนี้

๑. ขยายเวลาการปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒. โรงเรียนเลื่อนการจัดกิจกรรมกีฬาสี และงดกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-LINE และ ON-AIR กรณีนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนตามช่องทางที่กำหนดได้ ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการมอบหมายชิ้นงานและติดตามผลงานของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอนที่สถานศึกษา

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ON-LINE และ ON-AIR ปฏิบัติงานในเคสสถาน (Work From Home) ถิ่นพำนักอาศัยในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการที่น่าสงสัยให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและกักตนเอง ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มาปฏิบัติราชการที่สถานศึกษาตามคำสั่งการ ปฏิบัติงาน หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย หรือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ด้วยวาจา หรือช่องทางสื่อสารอื่น และไม่อนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามวันเวลาที่กำหนด การมาปฏิบัติงานที่สถานศึกษาต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๖. ให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น มาเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารที่โรงเรียน ประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔



(นางสาวชญชิตา ม่วงทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี